



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย (PAY ON-LINE)

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดให้นักศึกษารหัสชั้นต้นด้วย 57 ขึ้นไป ลงทะเบียนวิชาเรียนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทย (PAY ON-LINE) ซึ่งในขั้นตอน PAY ON-LINE นักศึกษาจะต้อง Login เข้าระบบโดยจะต้องระบุหมายเลขเอทีเอ็ม (ATM Card NO.) ซึ่งอยู่ด้านหน้าบัตรประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน (PIN) เพื่อเข้าใช้ระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย (นักศึกษาต้องมีเงินในบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อให้อาคารตัดเงิน) หลังการดำเนินการจนหน้าจอปรากฏคำว่า “ระบบได้ทำการตัดเงินจากบัญชีธนาคารแล้ว” จึงถือว่าการลงทะเบียนและการชำระเงินแล้วเสร็จ และก่อนพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนและรายการชำระเงินออนไลน์ ได้จากเมนูการค่าใช้จ่าย/ทุน โดยระบบจะแสดงรายการชำระเงินพร้อมข้อมูลเลขที่ใบเสร็จ จากนั้น จึงทำการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในเมนูพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

เนื่องจาก ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษามักประสบปัญหาการลงทะเบียนเรียนโดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไม่ได้นำบัตรประจำตัวนักศึกษากลับบ้านและจำหมายเลขเอทีเอ็ม (ATM Card NO.) ซึ่งอยู่ด้านหน้าบัตรประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่าน (PIN) ไม่ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จึงขอให้นักศึกษาทุกคนเก็บรักษาบัตรประจำตัวนักศึกษาไว้อย่างดี เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษารายใดที่ทำบัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหาย และยื่นขอทำบัตรใหม่ไว้ สามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ ที่กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร นอกจากนี้ ยังมีบัตรประจำตัวนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่ธนาคารกรุงไทยนำออกจากตู้ ATM ภายในพื้นที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและด้านนอกมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาที่ยื่นขอทำบัตรใหม่และบัตรที่ธนาคารกรุงไทยนำออกจากตู้ สามารถตรวจสอบรายชื่อก่อนมาติดต่อขอรับคืนที่เพจ facebook มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ที่ Url : <https://www.facebook.com/silpakorn.pitc/> หรือทาง website : <http://www.pitc.su.ac.th/> (หน้าหลัก)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาที่ยื่นขอบัตรใหม่ไว้หลังวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า จะนำส่งบัตรใหม่ให้ภายในเดือน มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ให้คุณณภัทรวรรณ แก้วสะอาด ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เปิดช่องเพื่อแจ้งรหัส PIN ที่ใช้สำหรับชำระเงินออนไลน์ โดยแจ้งความประสงค์ที่ E-Mail Address : kaewsart_n@su.ac.th ในช่วงที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด)

รองอธิการบดี เพชรบุรี